

สมช.กางสูตร-ถกปรับ เวลาเคอร์ฟิว ชงศบค.เคาะมีผล1มิ.ย. จีนฉีดวัคซีนต้านโควิดในคน เดือน'ไทยชนะ'ปลอมฉกเงิน

“สมช.” นัดถกทีมเฉพาะกิจ
ผ่อนปรนา คลายล็อกดาวน์ เฟส
3-กาง 2 สูตรปรับเวลา “เคอร์ฟิว”
27 พ.ค. ก่อนชง ศบค.ใหญ่ เคาะ
29 พ.ค. ด้านทีม ♦ อ่านต่อหน้า 11

เคอร์ฟิว □ ต่อจากหน้า 1

แพทย์จุฬาฯ เผย 1 วัน หลังฉีดวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” ในลิง ยังปกติ ไม่มีไข้ ซี้ เจาะเลือดพิสูจน์ภูมิคุ้มกันในลิงกลาง มิ.ย. เร่งประสาน 2 โรงงานเมืองนอก ผลิตวัคซีน 1 หมั้นโดส ทดสอบในคน คาดเข็มแรกฉีดอาสาสมัครกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อต่ำ 100 คน เริ่ม พ.ย.นี้ เชื้อหากไร้อุปสรรค ปลายปี 2564 มีวัคซีนใช้ในไทยขณะที่ ศบค. แถลง ไทยไร้ผู้ป่วย-ไร้คนตายรายใหม่ ระบุ จีน ทดลอง “วัคซีน” ตัวแรกใน 108 คน พบปลอดภัย-สร้างภูมิคุ้มกันดี ถู้นคิดตามผลอีก 6 เดือน ผล “ซูเปอร์โพล” เสี่ยงประชาชนแหวนรักษาที่มกราคม.ชุดเดิม มองผลงานรับมือ “โควิด” เป็นของกรรม.ทั้งคณะส่วนศูนย์เฟลนิวส์เตือนระวัง “ไทยชนะ” ปลอม หลอกดาวนั้ไหลด-เสี่ยงถูกขโมยข้อมูลการเงิน

○ ศบค.ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 24 พ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดในประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยังอยู่ที่ 3,040 ราย หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 5 รายทำให้ยอดผู้หายป่วยสะสมอยู่ที่ 2,921 ราย อยู่ระหว่างรักษาในรพ. เพียง 63 ราย ไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติมทำให้ยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 56 ราย โดยอายุเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อคือ 39 ปี เป็นวัยทำงาน ซึ่งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าเมื่อออกจากบ้านควรสวมหน้ากาก พกเจลล้างมือ การ์ดอย่าตกหากกักกอดอย่าตลก ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 5,403,979 ราย เสียชีวิต 343,975 ราย

○ จีนทดลองวัคซีนได้ผลดี

พญ.พรรณประภา กล่าวต่อว่า ขณะที่ประเด็นข่าวที่นำเสนอในต่างประเทศผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของจีน ตัวแรกผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 พบว่าปลอดภัยและสร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันด้านไวรัสได้ และการทดลองแบบเปิดในผู้ใหญ่สุขภาพดี 108 รายได้ผลลัพธ์เชิงบวกหลังเวลาผ่านไป 28 วัน โดยจะมีประเมินผลลัพธ์สุดท้ายภายใน 6 เดือน ขณะเดียวกัน จะต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

○ อเมริกาได้จุดระบาศใหม่

พญ.พรรณประภา กล่าวอีกว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลก ออกมาประกาศให้อเมริกาได้เป็นศูนย์กลางการระบาศใหม่ของโควิด-19 ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของบราซิลมีจำนวนเกือบ 3.5 แสนราย แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากไม่มีการตรวจโรคอย่างกว้างขวางทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้

○ แจงผลฉีดวัคซีนในลิง

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิรัชชธรรม ผอ.พัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่าปัจจุบันมีประมาณ 6-7 เทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยเลือกเทคโนโลยี mRNA ที่ใช้เอสพีรตีนทั้งตัวซึ่งจากการทดลองในสัตว์ทดลองในหนูพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีและเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา เริ่มฉีดวัคซีนดังกล่าวในลิงทดลองซึ่งปกติภูมิฯ จะขึ้นต้องใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์แต่จะขึ้นสูงใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ดังนั้นจะตรวจเลือดลิงรอบแรกประมาณกลาง มิ.ย. ถ้าภูมิฯ ต่ำ จะไปตรวจอีกครั้ง

ประมาณต้นเดือนหรือปลายเดือน ก.ค.

○ ก่อนทดลองในอาสาสมัคร

นพ.เกียรติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี่สิ่งที่ทำคู่ขนานกันไปคือประสานโรงงานผลิตวัคซีน mRNA 2 แห่ง คือ บริษัทไบโอเนท สหรัฐอเมริกา และไบโอเนทเยอรมนี เพื่อผลิตวัคซีน 10,000 โดส ใช้ในการทดลองในกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อดูว่าปลอดภัยหรือไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ กระตุ้นได้ยาวนานแค่ไหนและสามารถป้องกันโรคได้จริงหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะใช้คนละ 2 โดส ทั้งนี้ การทดลองในอาสาสมัครที่เป็นคนไทยจะแบ่งออกเป็น 3 เฟส เฟสแรก เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ประมาณ 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน โดยให้วัคซีนในจำนวนโดสที่แตกต่างกัน แบ่งเป็นขนาดสูง กลาง ต่ำ เฟสที่ 2 เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีทั้งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรนา 2019 สูง และต่ำ ประมาณ 500 กว่าคน และเฟสที่ 3 ใช้อาสาสมัครที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงและบางส่วนต้องใช้อาสาสมัครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อด้วยโดยใช้อาสาสมัครประมาณหลักพันคน แต่ในสถานการณ์ของไทยตอนนี้ จำนวนผู้ป่วยอยู่ในระดับน้อยดังนั้น เฟส 3 ก็ต้องประเมินกันอีกครั้งว่าจะต้องมีความร่วมมือกับต่างประเทศ

○ นิดในคนเข็มแรกพ.ย.

“ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ วัคซีนเข็มแรกที่ทดลองในอาสาสมัครคนไทย จะเริ่มประมาณเดือน พ.ย. ส่วนที่มีข่าวว่าจะเริ่ม ส.ค.นั้น เป็นแผนการเดิม ทั้งนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลารวมประมาณปีครึ่งหรือประมาณปลายปี 2564 ประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยและเพื่อคนไทยได้เอง ตอนนี้ก็รอดูผลการฉีดวัคซีนในลิงว่าจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าไม่ได้เราก็กลับมาพัฒนาเริ่มต้นที่ การทดลองในหนูอีกครั้งแต่หลังจากฉีดวัคซีนให้ถึง 1 วัน ตอนที่ก็ยังปกติ ‘ไม่มีไข้’” นพ.เกียรติ กล่าวและว่า ส่วนเรื่องการสร้างความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ นั้น รัฐบาลก็ได้ตั้งงบสำหรับตั้งโครงการนี้เป็น ยูนิติกเงินก่อนในระยะ 3 เดือนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวัดกันตัวอื่นอีกด้วย

○ เชื้อปลายปี 64 มีวัคซีนใช้

นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ชาติ กล่าวว่าการพัฒนาและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีหลายความร่วมมือทั้งความร่วมมือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะเภสัช จุฬาฯ และไบโอเทค สวทช. และ บ.ไบโอเนท-เอเชีย เพื่อพัฒนาวัคซีนในประเทศให้มีทิศทางเดียวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก วัคซีนที่เริ่มการทดสอบได้ทดสอบในสัตว์ทดลอง 114 ชนิด ส่วนที่เริ่มทดลองในคนมี 10 ชนิด ได้แก่ จีน 5 ชนิด สหรัฐ 2 ชนิด อังกฤษ 1 ชนิด เยอรมนี 1 ชนิด และออสเตรเลีย 1 ชนิด ส่วนของไทยได้เริ่มทดสอบในสัตว์ทดลอง และจะพัฒนาสู่การฉีดในคนต่อไป ขณะเดียวกันได้มีการประสานความร่วมมือผู้พัฒนาวัคซีนในต่างประเทศเพื่อพัฒนาวัคซีนร่วมกัน ถ้าเป็นไปได้ตามขั้นตอนประมาณปลายปี 2564 จะมีวัคซีนใช้ในโลกรวม แต่หากการพัฒนาวัคซีนสิ้นสุดคิดขจัดก็ต้องปรับรูปแบบวัคซีนกันใหม่

○ พัฒนาวัคซีนอีกตัวควบคู่

ขณะที่ นายวิฑูรย์ วงศ์กาญจกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด กล่าวว่า จากการหารือก็เห็นตรงกันว่าช่วงโรคระบาดจะต้องเลือกพัฒนาวัคซีนที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้น DNA และ mRNA วัคซีนเป็นคำตอบ บริษัทจึงหันมาทำทาง DNA วัคซีน ซึ่งเราพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และเรามีศักยภาพที่จะผลิต DNA วัคซีนเพื่อใช้ในประเทศได้ และพร้อมรับการถ่ายทอด mRNA

○ 27 พ.ค. ถกผ่อนปรนเฟส 3

ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กล่าวไว้ ในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ในวันที่ 27 พ.ค. จะพิจารณาผ่อนปรนมาตรการให้กับกิจการ/กิจกรรมเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ากิจการประเภทใดบ้างที่จะได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 3 เนื่องจากจะต้องรอการประชุมที่จะนำข้อมูลจากหลายส่วนมาพิจารณาประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขและข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมไว้ แต่ยังยึดหลักการเดิมคือ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคควบคู่กับเรื่องเศรษฐกิจ

○ ย้ำข้อมูลเข็มนรอบด้าน

พล.อ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การพิจารณาผ่อนปรนในระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากกว่าระยะที่ 1 และ 2 จะต้องพิจารณาปัจจัยประกอบหลายอย่าง อาทิ การเตรียมเปิดภาคเรียนของโรงเรียนบางส่วนที่จะเริ่มเรียนในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. สภาพอากาศที่เข้าฤดูฝนแล้ว รวมถึงการประกาศห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ที่ต้องสอดคล้องมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามขอให้ธุรกิจที่รอการผ่อนปรนได้เตรียมตัวและปรับแนวทางการให้บริการ เพราะหากเมื่ไม่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ก็จะได้รับผลกระทบในระยะที่ 4 อยู่แล้วจึงขอให้เตรียมความพร้อมไว้ในช่วงนี้

○ 2 ตัวเลือกปรับเวลาเคอร์ฟิว

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะพิจารณาระยะเวลาในการประกาศเคอร์ฟิวว่าจะยังคงไว้ที่เวลา 23.00-04.00 น. ต่อไปอีกหรือไม่ หรือหากจะปรับลด ควรจะขยับเป็นเวลา 23.00-03.00 น. หรือตั้งแต่เวลา 24.00-04.00 น. ซึ่งทุกอย่างต้องสอดคล้องกัน ทั้งนี้ผลที่ได้จากการประชุมในวันที่ 27 พ.ค. จะถูกเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันที่ 29 พ.ค. เพื่อพยายามให้การผ่อนปรนระยะที่ 3 เริ่มได้ในวันที่ 1 มิ.ย.

○ เดือนระวังไทยชนะปลอม

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกุลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและสื่อสังคมออนไลน์ ศบค. กล่าวว่า ตามที่ได้มีข่าวเรื่องส่ง SMS แจ้งลิงก์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ ถือเป็นอีกหนึ่งในวิธีการล่อลวงข้อมูลจากประชาชนที่เห็นที่กดเข้าเว็บ จะมีพยายามดาวน์โหลดแอปฯ Thaihana.apk เข้ามาในเครื่องหากกดติดตั้งอาจถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวได้ รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน โดยเว็บไซต์ของจริงจะใช้ชื่อว่า www.ไทยชนะ.com หรือ www.thaichana.com เท่านั้น



▲ วันฮารีรายอ...ชาวไทยมุสลิมที่ จ.ปัตตานี ร่วมปฏิบัติศาสนกิจในวันฮารีรายออีดีลฟิตรีปี ฮิจเราะห์ที่มัสยิดใกล้บ้าน ท่ามกลางการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

○ ปชช.หนุนรักษาทีมกรม.

ขณะที่ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “สามัคคีปรองดอง” กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล 1,097 ตัวอย่างระหว่าง 18 - 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่าเมื่อถามถึงมาตรการรัฐบาลช่วงโควิด-19 ที่ประชาชนพอใจ พบ 5 อันดับแรกคือ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 83.5 ระบุว่ามาตรการแจกเงิน รองลงมาร้อยละ 80.9 ระบุว่า ลดค่าไฟ ร้อยละ 63.1 ระบุว่าลดราคาน้ำมัน ร้อยละ 34.9 ระบุว่า ลดราคาสินค้า และร้อยละกว่า 33.9 ระบุว่า ลดค่าน้ำประปา ตามลำดับ แต่เมื่อถามถึงความต้องการต่อมาตรการให้รัฐบาลขยายเวลาช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมอีกพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 77.9 ระบุว่า การลดค่าไฟ รองลงมาคือร้อยละ 72.2 ระบุว่า การแจกเงิน

ร้อยละ 66.5 ระบุว่า การลดราคาน้ำมัน ร้อยละ 40.7 ระบุว่าการลดราคาสินค้า และร้อยละ 38.2 ระบุว่า การลดค่าน้ำประปา ตามลำดับ เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อมาตรการต่าง ๆ เป็นผลงานของทีมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่ช่วยเหลือประชาชนหรือเป็นผลงานของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.3 ระบุว่า เป็นผลงานของทีมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในขณะที่เพียงร้อยละ 6.7 ระบุว่า เป็นผลงานของ พล.อ.ประยุทธ์ เพียงคนเดียว

○ บุ่ม-ปนัดดาหลงเรือแจกของ

บุ่ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดาราและพิธีกรชื่อดัง ในฐานะประธานองค์กรทำดี พร้อมทีมงานนำข้าวสาวอาหารแห้งกว่า 500 ชุด ลงเรือแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านยากจนริมคลองบางเชือกหนัง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยมีชาวบ้านริมคลองต่างพากันเดินและพายเรือมา

รับของแจกด้วยความดีใจ บุ่ม-ปนัดดาบอกว่าวันนี้เตรียมสิ่งของมาทั้งหมดกว่า 500 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมัน และของยังชีพ รวมถึงสิ่งของสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านริมคลอง รุ้สึกปลื้มใจทุกครั้งที่เป็นผู้ให้และคนที่ได้รับก็มีความเดือดร้อนจริง ๆ ซึ่งตนจะแจกสิ่งของต่อไปจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะดีขึ้น

○ ร่วมวันฮารีรายอ-คึกคัก

ส่วนบรรยากาศวันฮารีรายออีดีลฟิตรีปีฮิจเราะห์ หรือวันเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมภายหลังถือศีลอด ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้นักชาวไทยมุสลิม ต่างร่วมปฏิบัติศาสนกิจโดยเดินทางไปที่มัสยิดใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันละหมาดและฟังบรรยายธรรมโดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ ทั้ง จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ท่ามกลางการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19.